

Số: 2511/KH-UBND

Cao Bằng, ngày 09 tháng 10 năm 2020

KẾ HOẠCH

**Triển khai Quyết định số 1109/QĐ-TTg ngày 28/8/2019
của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án theo dõi, tổng hợp,
phối hợp trao đổi thông tin giữa các cơ quan liên quan
trong công tác đối ngoại nhân dân**

Thực hiện Quyết định số 1109/QĐ-TTg ngày 28/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án theo dõi, tổng hợp, phối hợp trao đổi thông tin giữa các cơ quan liên quan trong công tác đối ngoại nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác đối ngoại nhân dân theo Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 06/7/2011 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý thống nhất của Nhà nước đối với các hoạt động đối ngoại nhân dân và Đề án theo dõi, tổng hợp, phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan liên quan trong công tác đối ngoại nhân dân theo Quyết định số 1109/QĐ-TTg ngày 28/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo dõi, tổng hợp, trao đổi, thông tin, từ đó đánh giá được toàn diện về công tác đối ngoại nhân dân thuộc chức năng quản lý nhà nước của tỉnh, giúp các hoạt động đối ngoại nhân dân được tổ chức, triển khai có hiệu quả, đóng góp vào việc thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng, giữ vững sự ổn định và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Triển khai có hiệu quả việc theo dõi, tổng hợp, phối hợp, trao đổi thông tin giữa cơ quan đầu mối với các cơ quan liên quan trong công tác đối ngoại nhân dân từ cấp tỉnh đến địa phương nhằm đảm bảo sự gắn kết đối ngoại nhân dân với đối ngoại của Đảng và ngoại giao Nhà nước, qua đó góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp, toàn diện của công tác đối ngoại nhằm phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

2. Yêu cầu

Bám sát các chủ trương, đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và nhà nước, thực hiện đúng chủ trương và đường lối về hoạt động đối ngoại nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện việc theo dõi, tổng hợp, phối hợp, trao đổi

thông tin giữa các cơ quan liên quan trong công tác đối ngoại nhân dân, phục vụ tốt việc quản lý nhà nước về đối ngoại nhân dân.

Đảm bảo việc triển khai theo dõi, tổng hợp, phối hợp, trao đổi thông tin trên cơ sở quán triệt, thực hiện tốt Chỉ thị 04-CT/TW ngày 06/7/2011 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng về thống nhất quản lý của nhà nước đối với các hoạt động đối ngoại nhân dân.

Phân công một cơ quan làm đầu mối trong công tác theo dõi, chỉ đạo về công tác đối ngoại nhân dân; triển khai hiệu quả, đúng quy trình, đúng thời gian việc phối hợp, trao đổi thông tin trong công tác đối ngoại nhân dân.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục quán triệt, triển khai đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước và nâng cao hiệu quả quản lý các hoạt động đối ngoại ở địa phương

Thường xuyên quán triệt và triển khai đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại; thực hiện nghiêm túc Quyết định số 272-QĐ/TW ngày 21/01/2015 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại; Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 06/7/2011 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; Quyết định số 2805-QĐ/TU ngày 23/06/2020 về việc Ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Tăng cường cơ chế phối hợp với Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong quá trình chuẩn bị nội dung, xây dựng chương trình để đảm bảo hiệu quả, thiết thực.

Thực hiện nghiêm các quy định có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện từng hoạt động đối ngoại cụ thể; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về công tác đối ngoại cũng như xây dựng kế hoạch hoạt động đối ngoại hàng năm theo quy định; quản lý tốt các vấn đề có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

2. Xây dựng các Chương trình, Kế hoạch để phối hợp triển khai thực hiện các hoạt động đối ngoại nhân dân

Nghiên cứu, phối hợp, kiến nghị với Ban đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, các đơn vị có thẩm quyền để xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác đối ngoại nhân dân và tổ chức thực hiện.

Hướng dẫn các cơ quan chuyên môn xây dựng cơ chế phối hợp với các đoàn thể và tổ chức nhân dân trong triển khai công tác đối ngoại nhân dân và tổ chức các hoạt động đối ngoại nhân dân trên địa bàn tỉnh. Tham gia các cơ chế liên

ngành, thực hiện cơ chế phối hợp liên ngành, liên địa phương trong công tác đối ngoại nhân dân có liên quan đến trách nhiệm quản lý của địa phương.

Xây dựng kế hoạch, chương trình và phối hợp với các đoàn thể, các tổ chức nhân dân tuyên truyền đối ngoại liên quan đến công tác đối ngoại nhân dân của địa phương.

Quản lý và hướng dẫn các đoàn thể và tổ chức nhân dân đăng ký hoạt động trong phạm vi của địa phương liên quan đến công tác đối ngoại nhân dân phù hợp với quy định của pháp luật.

Xây dựng kế hoạch, chương trình, nội dung phổ biến chính sách của Nhà nước, các quy định của pháp luật, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. Chủ trì hoặc phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng đối ngoại cho các tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động đối ngoại nhân dân của địa phương.

Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu, dự báo tình hình; định hướng nội dung và hình thức công tác thông tin tuyên truyền phù hợp để phát huy tính chủ động và linh hoạt của các tổ chức, cá nhân. Tăng cường các hoạt động trao đổi, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân, các cấp chính quyền địa phương về đối tác, về các sự kiện chính trị đối ngoại lớn của đất nước, của địa phương và của quốc tế, để qua đó nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân.

3. Tăng cường phát triển mối quan hệ với các địa phương

Đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác hữu nghị với các địa phương thuộc Trung Quốc và đặc biệt là mối quan hệ hữu nghị giữa tỉnh Cao Bằng và Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc; tiếp tục tăng cường xây dựng, thiết lập mối quan hệ hợp tác hữu nghị mới quan hệ hợp tác với các địa phương thuộc các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Liên Bang Nga, CuBa, Đài Loan và một số đối tác khác, tạo sự đan xen gắn kết lợi ích giữa tỉnh với các đối tác, thúc đẩy xu thế hòa bình, hợp tác và phát triển.

Tiếp tục mở rộng quan hệ hữu nghị với các tỉnh, thành phố của các nước có nhiều điểm tương đồng với tỉnh Cao Bằng và có tiềm năng, thế mạnh nhằm thúc đẩy giao lưu văn hóa, hợp tác phát triển kinh tế...

4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; công tác khen thưởng đối với các đơn vị, cá nhân có thành tích

Định kỳ, đột xuất tổ chức thanh tra, kiểm tra đối với các cơ quan, tổ chức liên quan đến công tác đối ngoại nhân dân tại địa phương.

Đề xuất hình thức khen thưởng và khen thưởng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại nhân dân của địa phương theo thẩm quyền.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Ngoại vụ

Là cơ quan đầu mối giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện công tác theo dõi, tổng hợp, phối hợp, trao đổi thông tin về công tác đối ngoại nhân dân.

Nghiên cứu, phối hợp, kiến nghị với các ngành để xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác đối ngoại nhân dân để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Xây dựng cơ chế phối hợp của Ủy ban nhân dân tỉnh với các đoàn thể và tổ chức nhân dân trong triển khai công tác đối ngoại nhân dân và tổ chức các hoạt động đối ngoại nhân dân trên địa bàn địa phương.

Phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành các chính sách, biện pháp, chương trình, kế hoạch liên quan đến công tác đối ngoại nhân dân của địa phương.

Hướng dẫn và phối hợp với các ngành để hướng dẫn các đoàn thể và tổ chức nhân dân thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến các hoạt động đối ngoại nhân dân.

Phối hợp với các sở, ban, ngành xây dựng kế hoạch, chương trình, nội dung phổ biến chính sách của Nhà nước, các quy định của pháp luật, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác đối ngoại nhân dân. Chủ trì, phối hợp với các ngành, cơ quan tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng đối ngoại cho các tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động đối ngoại nhân dân của địa phương; Đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh về kế hoạch thanh tra, kiểm tra tại địa phương liên quan đến công tác đối ngoại nhân dân.

Phối hợp với Bộ Ngoại giao trong công tác quản lý nhà nước về công tác đối ngoại nhân dân.

Thường xuyên theo dõi, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đối ngoại nhân dân theo chức năng, nhiệm vụ được giao của Sở.

Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến công tác đối ngoại nhân dân khi được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

2. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

Tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của đối ngoại nhân

dân theo Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày 06/7/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Kế hoạch số 12-KH/TU, ngày 26/10/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới cũng như nội dung các hoạt động đối ngoại nhân dân của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

3. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Quản lý và hướng dẫn các đoàn thể và tổ chức nhân dân đăng ký hoạt động trong phạm vi của địa phương liên quan đến công tác đối ngoại nhân dân phù hợp với quy định pháp luật.

Xây dựng kế hoạch, chương trình của đơn vị, địa phương và phối hợp với các đoàn thể, các tổ chức nhân dân dân tuyên truyền đối ngoại liên quan đến công tác đối ngoại nhân dân tại đơn vị, địa phương.

Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của các đơn vị, địa phương, có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo đạt mục tiêu đề ra.

4. Sở Nội vụ

Phối hợp với Sở Ngoại vụ tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập các cơ chế liên ngành (nếu có) thực hiện cơ chế phối hợp liên ngành, liên địa phương trong công tác đối ngoại nhân dân có liên quan đến trách nhiệm quản lý địa phương; trình khen thưởng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại nhân dân theo quy định.

Phối hợp với Sở Ngoại vụ xây dựng kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh định kỳ, đột xuất thanh tra, kiểm tra đối với các cơ quan, tổ chức liên quan đến công tác đối ngoại nhân dân tại địa phương.

Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến công tác đối ngoại nhân dân được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

5. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh

Phối hợp với Sở Ngoại vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng các chương trình, dự án nhằm kêu gọi viện trợ và cứu trợ khẩn cấp từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, các hội hữu nghị, cộng đồng và cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài; triển khai các hoạt động đối ngoại nhân dân và hướng dẫn, chỉ đạo các hội thành viên làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai các hoạt động hoà bình, hữu nghị, hợp tác với các đối tác nước ngoài và thực hiện nhiệm vụ theo Điều lệ.

Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến công tác đối ngoại nhân dân được cấp có thẩm quyền giao.

6. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thực hiện kế hoạch theo khả năng cân đối Ngân sách địa phương.

Trên đây là kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1109/QĐ-TTg ngày 28/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh bằng văn bản, gửi về Sở Ngoại vụ để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận: *Jw*

- Văn phòng chính phủ (b/c);
- Bộ Ngoại giao (b/c);
- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị VN (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Hoàng Xuân Ánh